

Mẫu Thư Trình Bày Nguyên Vọng 1

Kính gửi ông/bà...,

Thông qua thư này, tôi mong muốn trình bày nguyện vọng theo học chương trình Thạc sĩ ngành Địa chất học tại trường Đại học XY.

Hiện nay, tôi đang theo học chương trình Cử nhân tài năng ngành Địa chất học tại trường Đại học ABC. Thông qua website của trường, tôi rất vui khi tìm thấy cơ hội học tập tại trường Đại học XY. Tôi tin chắc rằng những kiến thức học được tại đây sẽ tạo cho tôi nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong tương lai cũng như giúp ích cho các công trình nghiên cứu của bản thân sau này. Đây còn là một cơ hội tuyệt vời để tôi có thể học hỏi, nghiên cứu và tiếp cận với văn hóa cũng như hệ thống giáo dục ở nước Anh. Hơn thế nữa, đây còn là dịp để tôi có được cái nhìn mới mẻ hơn về cách tiếp cận kiến thức trong lĩnh vực Địa chất ở các trường đại học nước ngoài.

Tôi chọn theo học tại trường XY vì tôi thực sự ấn tượng với chương trình học của trường. Tại đây, tôi có thể tiếp cận nhiều môn học khác nhau và tự do lập kế hoạch học tập cho mình. Trong chương trình học, có rất nhiều môn học còn mới mẻ với tôi vì tôi chưa từng được học trước đó. Đặc biệt, chương trình đào tạo ngành Địa chất của trường luôn được đánh giá cao và môi trường học tập, làm việc tại đây cũng rất thân thiện, cởi mở. Ngoài ra, Khoa Địa chất của trường còn có Viện Nghiên Cứu Chính Sách Khu Vực và Đô Thị, nơi tập trung nghiên cứu các vấn đề quan trọng liên quan đến chính sách khu vực và đô thị. Đây cũng chính là lĩnh vực gần gũi với đề tài mà tôi đang nghiên cứu.

Trong quá trình học tại ABC, tôi nhận thấy mình rất hứng thú với chuyên ngành Địa lý đô thị và giao thông vận tải. Trong năm cuối học tại trường Đại học ABC, tôi đã làm một nghiên cứu thực nghiệm tập trung vào vấn đề chi phí vận tải và mở rộng đô thị. Tôi thực sự hứng thú với đề tài này. Và tôi tin rằng những công cụ, nguồn lực tại đại học XY sẽ hỗ trợ tôi tiếp tục phát triển nghiên cứu của mình cũng như giúp tôi hoàn thành luận văn Thạc sĩ. Vì thế, tôi mong muốn ứng tuyển vào chuyên ngành này của trường, đặc biệt là tập trung vào các môn học liên quan đến Địa lý – Giao thông đô thị và các nghiên cứu liên quan trong khu vực châu Âu.

Chân thành cảm ơn ông/bà đã xem xét thư trình bày nguyện vọng của tôi. Rất mong nhận được phản hồi tích cực từ ông/bà.

Trân trọng,

Bích Phượng



Mẫu Thư Trình Bày Nguyện Vọng 2

Kính gửi Hội đồng xét tuyển, trường...

Xin tự giới thiệu, tôi tên là ... hiện đang là kĩ sư mạng tại... Tôi đã tốt nghiệp Cử nhân ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính tại trường...

Trong chương trình đào tạo của ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính tại trường..., tôi đã được học các môn khác nhau như: Trí tuệ nhân tạo (Robotics), Ngôn ngữ lập trình, Điện tử I & II, Kỹ thuật phần mềm, Lập trình hệ thống, Vi xử lý, Phân tích thuật toán và thiết kế, Kỹ thuật xử lý tín hiệu, Mạng và hệ thống an ninh, Hệ thống kỹ thuật số, Phân tích thuật toán và thiết kế, Đồ họa máy tính, Đa phương tiện... Những kiến thức này đã giúp tôi có một nền tảng lý thuyết vững chắc về lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật máy tính.

Song song với việc cung cấp các kiến thức chuyên môn, các môn học này còn giúp tôi nhận ra tầm quan trọng, khả năng ứng dụng Khoa học và Kỹ thuật máy tính vào các vấn đề thực tế trong cuộc sống. Tôi nhận ra rằng những kiến thức, kinh nghiệm mình có được sẽ đóng góp được một phần không nhỏ vào sự phát triển của xã hội, đặc biệt là trong giai đoạn công nghệ hóa của đất nước tôi như hiện nay.

Do đó, tôi không ngừng tìm kiếm cơ hội học hỏi những kỹ thuật, công nghệ mới. Điều này đã thôi thúc tôi ứng tuyển vào một chương trình Thạc sĩ Khoa học và Kỹ thuật máy tính để nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Và chương trình đào tạo Thạc sĩ của nhà trường là một trong những lựa chọn tốt nhất đối với tôi vì chất lượng đào tạo tốt, đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao và cơ sở nghiên cứu hiện đại.

Tôi luôn tâm niệm rằng mình sẽ làm nên một điều gì đó ý nghĩa trong lĩnh vực này và học bổng của trường sẽ là điều kiện để tôi phát triển tốt nhất, mang lại những cải tiến, ứng dụng hữu ích cho con người. Tôi cho rằng trách nhiệm của chúng ta là cống hiến cuộc đời mình để tạo nên một tương lai tươi sáng hơn, một tương lai không chỉ của chúng ta, mà còn cho con cháu chúng ta. Chúng ta phải khiến chúng cảm thấy tự hào khi nhìn về quá khứ và trân trọng thế hệ cha ông của chúng đã vất vả như thế nào để tạo nên một thế giới tốt đẹp như ngày hôm nay.

Một lần nữa, tôi tin rằng khả năng của mình hoàn toàn phù hợp với những yêu cầu từ phía nhà trường. Tôi luôn sẵn sàng cung cấp bất kỳ thông tin hay tài liệu nào khi nhà trường yêu cầu. Rất mong nhận được phản hồi từ phía Hội đồng xét duyệt.

Chân thành cảm ơn vì dành thời gian quan tâm đến tôi.

Trân trọng,

Tên của bạn



Mẫu Thư Trình Bày Nguyện Vọng 3

Đơn ứng tuyển chương trình nghiên cứu
tại Trung tâm đào tạo quản lý MCI

Kính gửi Hội đồng xét tuyển,

Tôi viết thư này để thể hiện sự quan tâm của mình về chương trình đào tạo Thạc sĩ Khởi nghiệp & Du lịch, chuyên ngành Marketing của nhà trường.

Khi còn nhỏ, tôi mơ ước sẽ được làm việc trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn, đặc biệt là ngành quản lý khách sạn. Tôi có một niềm đam mê lớn không chỉ với những trải nghiệm khách hàng mà còn quan tâm đến cách quản lý hệ thống khách sạn và các hoạt động cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Do đó, tôi đã đăng ký theo học tại một trung tâm đào tạo về du lịch (bao gồm nghiệp vụ nhà hàng - khách sạn và ẩm thực) khi còn học cấp 3. Chương trình học này đã cung cấp cho tôi những kiến thức cơ bản nhất về du lịch. Mặc dù mỗi quan tâm ban đầu của tôi là quản lý khách sạn nhưng sau khi theo học tại trường, được khám phá, trải nghiệm ở những công ty, chương trình du lịch trên khắp châu Á, tôi dần quan tâm hơn đến du lịch.

Ngay sau khi hoàn thành chương trình học, tôi đã thực tập 3 tháng hè tại một khu cắm trại với vị trí nhân viên lễ tân. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình làm việc nhưng tôi đã học được nhiều điều và quá trình đó đã giúp tôi hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Kể từ đó, tôi đã bắt đầu làm các công việc khác nhau liên quan đến du lịch vào mỗi mùa hè và tôi trở nên hứng thú với lĩnh vực du lịch lúc nào không biết. Mặc dù công việc mệt mỏi và chủ yếu là làm thời vụ nhưng tôi luôn cảm thấy rằng chẳng có công việc nào khác có thể khiến mình nhiệt huyết và đam mê như thế.

Khi lên đại học, tôi quyết định theo học ngành Marketing vì tôi tin rằng một trong những yếu tố quan trọng để du lịch phát triển chính là Marketing. Sau một thời gian học tập tại trường, tôi đã có những kiến thức nền tảng nhất về Marketing. Và hiện tại, khi là sinh viên năm ba, tôi nhận thấy đã đến lúc mình cần tập trung phát triển chuyên môn vào lĩnh vực mà mình yêu thích – du lịch. Do đó, tôi quyết định dành thời gian tìm kiếm một chương trình Thạc sĩ có thể giúp mình thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về Marketing trong du lịch. Và trong quá trình tìm kiếm, tôi may mắn được biết đến MCI. Kể từ thời điểm tôi biết đến chương trình đào tạo và tham gia chương trình Open House của nhà trường, tôi nhận ra rằng MCI sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất của mình. Tôi tin rằng với kiến thức, trải nghiệm, niềm đam mê và nỗ lực của bản thân, tôi sẽ là một học viên xuất sắc tại MCI.

Ngoài ra, khởi nghiệp cũng là một yếu tố khác của chương trình thu hút tôi. Tôi may mắn được xuất thân trong một gia đình có truyền thống khởi nghiệp và gia đình tôi

hiện đang sở hữu một công ty Marketing trong lĩnh vực du lịch. Do đó, tôi đã học được rất nhiều kiến thức về khởi nghiệp và Marketing trong lĩnh vực này.

Mặc dù vậy, kiến thức là vô tận. Tôi tin rằng mình sẽ học hỏi được rất nhiều điều bổ ích và bài bản hơn mà mình chưa từng biết từ chương trình Thạc sĩ Khởi nghiệp & Du lịch, chuyên ngành Marketing của nhà trường. Chắc chắn, những kiến thức từ chương trình sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của tôi sau này. Vì vậy, tôi hy vọng hồ sơ của mình sẽ được xem xét và có cơ hội trở thành một trong những sinh viên của trường.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng,

Yên Liên

